

ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการสามพันห้าและครอบครัวสร้างสรรค์แหล่ง
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปี ๒๕๖๐

๑. ผลการดำเนินงาน

เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สาร
สังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่างๆ รวมถึงการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้
ประโยชน์ด้วย ผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้างทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและไม่ทำให้
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอีกด้วยผักไร้สารจากสารพิษ คือ ผักที่มีระบบการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น
สารเคมีเพื่อป้องกันเพื่อปราบศัตรูพืชหรือปุ๋ยเคมีทุกชนิด แต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และผลผลิตที่ได้ต้องไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้น
ผักปลอดภัยจากสารพิษ คือผักที่มีระบบการผลิตที่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อ
การเจริญเติบโตผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ยังมีสารพิษตกค้างไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปร่างได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการสามพันห้าและครอบครัวสร้างสรรค์แหล่ง
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นสำคัญ การปลูกผักปลอดสารพิษแบบเกษตรอินทรีย์ ส่งผล
ให้ผู้ปกครองและเด็กได้ออกกำลังกายในการทำแปลงผัก เด็กเกิดความสุขสนุกสนานกับการปลูกผัก และได้รับความรู้ใน
การเลือกอาหาร/ผักที่ปลอดสารพิษ เป็นการปลูกฝังให้เด็กชอบกินผัก ศูนย์เด็กเล็กมีแปลงผักที่ปลอดสารพิษและ
ปลอดภัยเอาไว้ประกอบอาหารกลางวันภายในศูนย์ ซึ่งสามารถปลูกผักหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องนอกจากจะมี
ประโยชน์กับร่างกาย การทำสวนผัก/การปลูกยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้อย่าง
มากมาย ที่สำคัญทั้งจากประสบการณ์ตรง การให้เด็กได้ปลูกผัก มีส่วนช่วยในขั้นตอนต่างๆ มีผลทำให้เด็กที่ไม่กินผัก
หันมากินผักมากขึ้น โดยเฉพาะผักที่ตัวเองปลูกเองกับมือแล้วยังทำให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยการที่ให้เด็กอยู่
ภายใต้ธรรมชาติที่อบอุ่นและปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและผู้ปกครองรักธรรมชาติมากขึ้น และ
มุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม สติปัญญา
อารมณ์และจิตใจให้เหมาะสมกับวัย

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๒.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๗๐ คน

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	๑๐,๐๐๐	บาท		
งบประมาณเบิกจ่ายจริง	๑๐,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐
งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ-	บาท	คิดเป็นร้อยละ-

๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ระหว่างการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการसानสัมพันธ์เด็กและครอบครัวสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ฝนตกทำให้แปลงผักที่ทำไว้มีน้ำแฉะ เด็กนักเรียนไม่สามารถหว่านเมล็ดผักให้เป็นแถวได้

แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองนักเรียนต้องคอยแนะนำวิธีการหว่านเมล็ดผัก

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางประทีป มณี)

ครู คศ.๑

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐